

3 Vụ Xâm Phạm Quyền Tác Giả Điển Hình Bị Khởi Tố Hình Sự Tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm nóng cho các hoạt động vi phạm bản quyền với sự phát triển mạnh mẽ của các trang web và dịch vụ phân phối nội dung vi phạm. Các trang như Phimmoi, Fmovies, AniWave, 123movies, BestBuyIPTV, và 2embed không chỉ gây thiệt hại lớn cho thị trường sáng tạo trong nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền công nghiệp toàn cầu. Lý do dẫn đến sự phổ biến của các trang phim lậu là do lợi nhuận cực lớn mà chúng mang lại.

Tuy vậy, các cơ quan thực thi Việt Nam đã nỗ lực đáng kể trong việc thực thi pháp luật nhằm xử lý với các vụ vi phạm bản quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực nội dung số và phân phối trực tuyến. KENFOX IP & Law Office giới thiệu 3 vụ án xâm phạm quyền tác giả điển hình bị [khởi tố hình sự](#) tại Việt Nam.

Vụ việc 1: Vụ Án BestBuy IPTV và Lê Hải Nam

Ngày 23/04/2024, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên án hình sự đối với Lê Hải Nam, người điều hành dịch vụ BestBuy IPTV, 30 tháng tù treo và buộc phải nộp phạt 100 triệu đồng (khoảng 4.000 USD) vì hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến. Ngoài ra, tòa án đã tịch thu 615 triệu đồng (khoảng 24.000 USD) lợi nhuận bất hợp pháp và yêu cầu Nam bồi thường thêm 300 triệu đồng (khoảng 12.000 USD) theo cáo trạng.

BestBuy IPTV đã liên tục được nhắc đến trong "Danh sách các thị trường hàng giả, hàng nhái khét tiếng" của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong năm năm qua. Dịch vụ này đã phát trực tuyến trái phép các chương trình thể thao, truyền hình và phim cho người tiêu dùng tại Việt Nam và toàn cầu.

Bản án hình sự vụ BestBuy IPTV không chỉ là một tiếng chuông cảnh tỉnh, một lời cảnh báo nghiêm khắc, mà còn phát đi một thông điệp quyết liệt và không khoan nhượng đối với các hành vi [vi phạm bản quyền trên Internet](#). Đây là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang nỗ lực mạnh mẽ để đảm bảo sự tuân thủ các chuẩn mực pháp lý quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ.

Vụ việc 2: Đường Dây Phát Tán Phim Lậu của Phan Ngọc Tuấn và Đồng Phạm

Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố Phan Ngọc Tuấn cùng hai đồng phạm vào ngày 9/1/2024 về tội "[Xâm phạm quyền tác giả](#), quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật hình sự 2015. Qua đấu tranh bước đầu xác định, từ khoảng năm 2019, nhóm đối tượng này đã tìm mua mã nguồn và chỉnh sửa, tạo lập, điều hành 3 website gồm "[bilutvt.net](#)", "[tvhayh.org](#)", "[animefull.net](#)" để trình chiếu, phát tán phim mà không được sự cho phép của nhà sản xuất, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm thu lợi bất chính qua hình thức quảng cáo trên website; thu lợi bất hợp pháp tới 80-100 triệu đồng/tháng.

Vụ việc 3: Khởi Tố Hình Sự Đối Với Website Phimmoi.net

Ngày 19/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả tại website Phimmoi.net. Đây là động thái cực kỳ quan trọng trong việc xử lý vi phạm bản quyền phim tại Việt Nam. Phimmoi.net từng lọt vào top 20 website có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam, với traffic ước tính khoảng từ 60-100 triệu truy cập mỗi tháng. Phimmoi.net chứa kho phim cực kỳ đồ sộ với hầu hết tất cả các thể loại phim từ cũ đến mới (3.830 tựa phim điện ảnh và 2.697 phim truyền hình, bao gồm các tựa phim Hollywood mới phát hành, trong đó có một số phim chưa được phát hành ở bất kỳ nơi nào trên thế giới). Phimmoi.net được coi là một website vi phạm bản quyền các tác phẩm phim ở tầm cỡ quốc tế. Phimmoi.net cũng là trang web bị rất nhiều quốc gia trên thế giới phản ánh vì hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng. Vị trí của phimmoi.net là 832 trên toàn thế giới, đứng vị trí thứ 27 trong toàn bộ website ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Theo thống kê của *SimilarWeb*, Phimmoi đứng vị trí thứ 13 trong danh sách những trang web được người Việt truy cập nhiều nhất năm 2019.

Được biết, hầu hết nguồn quảng cáo của Phimmoi đến từ Skimlinks (chiếm 31,65%), MGID (30,40%), Propeller Ads Media (23,62%) và PopAds (14,33%). Đây đều là những mạng lưới kiếm tiền từ quảng cáo có trụ sở ở nước ngoài nên rất khó trong vấn đề xử lý vi phạm.

Theo ước tính với 60 triệu lượt truy cập mỗi tháng, Phimmoi có thể thu về mức doanh thu khoảng 120.000 USD, tương đương 2,7 tỷ đồng từ quảng cáo.

Lời kết

Ba vụ án điển hình nêu trên không chỉ là minh chứng cho những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống [vi phạm bản quyền](#) ở Việt Nam mà còn phản ánh sự quyết liệt và cứng rắn trong hành động của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam. Hơn nữa, những vụ án này không chỉ củng cố nền tảng pháp lý mà còn tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi vụ án không chỉ mang tính chất trừng phạt mà còn mở ra tầm nhìn mới, hướng đi mới trong cuộc chiến chống lại các website lậu, góp phần răn đe những kẻ thu lợi bất chính, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.

KENFOX IP & Law Office, với kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn sâu rộng, đã và đang hỗ trợ thành công cho nhiều chủ thể quyền SHTT trong việc xử lý, thực thi quyền SHTT. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần một đại diện SHTT chuyên nghiệp xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam.

By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com